



[Văn hóa - Giải trí](#) [Hậu trường](#) [Văn hóa](#) [Xem](#) [Nghe](#) [Đi](#)

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà hát "Mùa hè bỏng cháy" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

03-06-2023 14:03

"Mùa hè bỏng cháy" là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cũng là ca khúc có giai điệu bắt trend với những người trẻ yêu nhạc.

"Định vị" thương hiệu cá nhân bằng "Bolero" nhưng ca sĩ Tô Ngọc Hà không "đóng đinh" mình với dòng nhạc này mà liên tục "thử sức" và khẳng định cái duyên ở phong cách nhạc trẻ trung, sôi động hơn. Điều đáng nói, những lần "thử sức" gây ấn tượng của cô phần lớn thăng hoa từ những ca khúc mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm.





Ca sĩ Tô Ngọc Hà cho biết nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là người cô rất mến mộ

Thuộc thế hệ 7X, Nguyễn Thành Trung là một tiến sĩ kinh tế, được mọi người biết đến với vai trò doanh nhân. Chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thương hiệu và đã xây dựng mô hình “thương hiệu địa phương”, “thương hiệu mạnh”, “thương hiệu quốc gia”, Nguyễn Thành Trung từng là trưởng nhóm nghiên cứu quốc tế các tỉnh, thành phố và một số ngành kinh tế trong nhiều năm với hàng loạt các báo cáo được công bố. Anh cũng là người “đứng sau” nhiều chương trình ca nhạc lớn, có thương hiệu tại Hà Nội. Nên không bất ngờ khi anh bén duyên với công việc sáng tác và thể hiện sự tài hoa của mình ở lĩnh vực này với 3 album nhạc chủ đề tình yêu được phát hành, gồm 30 ca khúc trong tổng số 40 ca khúc đã sáng tác.



"Mùa hè bỏng cháy" có giai điệu bắt trend với khán giả trẻ

Các sáng tác của Nguyễn Thành Trung hầu hết là những tình ca, những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng như những lời tự sự của tác giả với cuộc sống và con người. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát ca khúc của Nguyễn Thành Trung như: NSND Quốc Hưng, NSUT Hoàng Tùng, ca sĩ Đức Long, Lê Anh Dũng, Lan Anh, Quang Hà, Minh Chuyên, Tô Ngọc Hà.v.v. Riêng với Tô Ngọc Hà, Nguyễn Thành Trung đã “gửi gắm” nhiều tác phẩm bởi anh phát hiện ở ca sĩ này có khả năng biến ảo trong nhiều phong cách nhạc. Trước “*Mùa hè bỏng cháy*” - MV vừa ra mắt, hứa hẹn “đốn tim” giới trẻ vì những giai điệu bắt trend, Tô Ngọc Hà đã thể hiện thành công những bản ballad ngọt ngào, dịu nhẹ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như: “*Nỗi nhớ 1*”, “*Nỗi nhớ 2*”, “*Thu trả cho đời*”, “*Kẹp tóc màu xanh*”. “Có lẽ tôi là người rất may mắn bởi đồng cảm được với những cảm xúc của nhạc sĩ, hay có thể nói nhạc sĩ và tôi hiểu nhau về âm nhạc, nên khi anh gửi bài, tôi được thỏa sức sáng tạo trong những lời ca, giai điệu để thể hiện tác phẩm mà đến khi ra mắt công chúng cả hai đều ưng ý” – Tô Ngọc Hà chia sẻ.



MV được ghi hình ở những bãi biển đẹp miền Trung

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng là học trò của ca sĩ Anh Thơ, giọng ca gốc Hà Nội tiến vào Nam và giành ngôi vị Á quân Thần tượng Bolero. Có khởi đầu tốt, ngoại hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng Tô Ngọc Hà chọn con đường làm nghệ thuật "chậm mà chắc".



Ca sĩ Tô Ngọc Hà "biến áo" về phong cách với "Mùa hè bỏng cháy"

Với Tô Ngọc Hà, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ là một nhạc sĩ cô mẩn mộ mà còn như một người anh thân thiết. MV "Mùa hè bỏng cháy" kể câu chuyện về đôi bạn trẻ yêu nhau, tình yêu của họ trong sáng, hồn nhiên. Họ cứ vô tư lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và nồng cháy giữa mùa hè. MV được ghi hình tại các bãi biển Nam Trung Bộ từ những danh thắng nổi tiếng ở Quy Nhơn (Bình Định) với Kỳ Co, Eo Gió, đồi quạt gió đến bãi cát dài nắng vàng biển xanh của biển Nha Trang cùng Nhà hát Đờ đờ bản sắc Việt...





Ca sĩ Tô Ngọc Hà cho biết rất mến mộ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Đảm nhiệm phần làm nhạc cho MV "*Mùa hè bỏng cháy*", nhạc sĩ Trần Anh Tú cho hay nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là người cởi mở và ủng hộ ê-kíp sáng tạo nhạc của mình. "Tới đây chúng tôi tiếp tục được làm những tác phẩm mới, khác của nhạc sĩ trong sự thay đổi màu âm nhạc, thể hiện phong cách sáng tác đa dạng, đến được với nhiều đối tượng khán giả"- nhạc sĩ Trần Anh Tú cho biết.





Ca sĩ Tô Ngọc Hà cho biết đang chuẩn bị thực hiện một MV mới với sáng tác cũng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Còn ca sĩ Tô Ngọc Hà thì tiết lộ, ngay sâu khi hoàn thành MV “*Mùa hè bỏng cháy*”, cô và ê kíp cũng đã bắt tay ngay vào việc lên ý tưởng để làm sản phẩm MV mới “*Mùa đông nhớ anh*”. Điều đặc biệt, đây cũng là một ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục gửi gắm vào giọng ca Tô Ngọc Hà. Cả nhạc sĩ và ca sĩ đều rất hào hứng khi đang hiện thực hóa từng bước ý tưởng làm những “Mùa âm nhạc”, mỗi ca khúc sẽ được trình làng, giới thiệu đến người yêu nhạc mỗi mùa một tác phẩm với những màu sắc hứa hẹn nhiều thú vị.

NGUYỆT NHI

Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo bất ngờ ra mắt 2 MV với sắc màu khác biệt

Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo vừa ra mắt 2 MV với sắc màu khác biệt.

Từ khóa:

mv

nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Ca sĩ Tô Ngọc Hà

Mùa hè bỏng cháy

TIN NÊN ĐỌC

Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo bất ngờ ra mắt 2 MV với sắc màu khác biệt

Cầu hôn vào “tâm ngắm” của giới trẻ dịp Valentine ngay sau cảnh quay đẹp như mơ trong MV “I do” của 911

‘Bảo tàng tuổi thơ’ - MV về miền ký ức hồn nhiên của thế hệ 7x đến 9x đời đầu

Ngô Kiến Huy ra mắt MV mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những vai “trai ngoan” nổi tiếng của Kim Seon Ho trước khi trở thành sát thủ điên rồ bậc nhất màn ảnh xứ Hàn

NSND Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan hát sáng tác mới về Bác của nhạc sĩ Kiên Ninh

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà hát “Mùa hè bỏng cháy” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Hà Nội trong quá khứ có điện mạo thế nào?

"Nhà bà Nữ" và đạo diễn Trấn Thành "gật giải" tại DANAFF I

Bế mạc Workshop diễn xuất "Uơm mằm tài năng"

Nhiều kinh nghiệm của điện ảnh Nhật Bản có thể áp dụng cho điện ảnh Việt

Ca sĩ Anh Thơ mong được mọi người tha lỗi vì sự cố trùng show diễn

VIDEO NỔI BẬT



Sốc với hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ



Cách làm cơm cá chiên giòn sốt me chua giòn rụm

no image

uyện đường ở TP.HCM 'thần sống' sau trận mưa lớn

Chủ xe máy bị trộm kéo lê hàng chục mét trên đường



Highlights bóng đá SEA Games 31: Tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan giành HCV

TIN MỚI NHẤT

Indonesia, Malaysia bắt đầu liên kết thanh toán bằng mã QR

Đi bơi, trẻ có bị lây bệnh tay chân miệng không?

EVN yêu cầu công ty thành viên tắt điều hòa, mặc áo ngắn tay thoáng mát

BYD vượt IG trở thành nhà cung cấp pin EV số 2 thế giới

Phụ huynh và sĩ tử mang hộp bút, thuốc kẻ... lên chùa cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2: Bom tấn mùa hè mới của dòng phim cá mập

Pleiku - nơi được mệnh danh là 'thành phố ngũ ngon nhất' Việt Nam

Nhà văn Hiền Trang lên tiếng khi bị chỉ trích vì phật ngỗ: "Nhà văn phải là những người mà tị phú muốn cùng ăn tối"

Ca sĩ Anh Thơ mong được mọi người tha lỗi vì sự cố trùng show diễn

"Nhà bà Nữ", "Chị chị em em 2": Ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục nhưng không bị kiểm duyệt?

5 họa sĩ Mường mang nét văn hóa nguyên thủy Việt Mường - Hòa Bình vào triển lãm

"Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời" đã tạo ra cơn sốt khủng cỡ nào?

Làm thế nào để cân bằng vui chơi và học tập cho trẻ trong kỳ nghỉ hè?

Những bộ phim được trông đợi tại LHP Cannes 2023

Hà Nội trong quá khứ có diện mạo thế nào?

ẢNH

Chen lấn, ùn tắc nhiều tuyến đường và bến xe trước ngày nghỉ lễ

Cuộc đời 82 năm của 'Vua bóng đá' Pele qua ảnh

Những hình ảnh ấn tượng trên khắp thế giới tuần qua

Sắc màu thể thao mang đến mọi cảm xúc cho người xem

Các nhà thờ Hà Nội lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh

Cuộc thi lạc đà Qatar thu hút du khách bên lề World Cup

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Casa C-295 thao diễn trên bầu trời Hà Nội

TIN NỔI BẬT

Thủ tướng yêu cầu thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN

Thấy gì từ top 4 nhà hàng tại Việt Nam được gắn sao Michelin?

Người dân Hà Nội lao đao vì mất điện

1/3 phụ nữ Việt Nam không có thời gian dành cho bản thân

Nhà văn Hiền Trang lên tiếng khi bị chỉ trích vì phát ngôn: "Nhà văn phải là những người mà tỉ phú muốn cùng ăn tối"

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH nói về ý kiến nâng suất lao động Việt Nam thấp hơn Lào?

Người 'lênh đênh bốn biển' vì 'vạn dặm nước non'

Cảnh báo chiêu trò quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện giúp giảm 40 - 50% tiền điện hàng tháng



Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới

Cơ quan chủ quản: Hội Nữ trí thức Việt Nam

Giấy phép hoạt động báo điện tử số 354/GP-BTTTT ngày 26/8/2019.

Tổng biên tập: Phạm Thanh Hà

Phó tổng biên tập: Chu Thị Thu Hằng

Phó tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Hoài

Phụ trách điện tử: Ca Hảo

© Phụ nữ Mới giữ bản quyền nội dung trên website này.

Ghi rõ nguồn "Phụ nữ Mới" khi phát hành lại thông tin từ trang web này.

Tòa soạn

VP Hà Nội: 93 ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0969 90 84 89 - Email: toasoan.tapchiphunumoi@gmail.com

VP TPHCM: Lô 3.05, Trung tâm thương mại Viva Mall
Số 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, TPHCM.
Điện thoại: 0886 678 464 - Hotline: 0917 267 237.
Email: phunumoi.vphcm@gmail.com.

Quảng cáo

Công ty Cổ phần Truyền thông Phụ nữ Mới
Điện thoại: 0917 267 237 – 0938 258 369 (Ms. Kiều Nguyên)
Email: phunumoi.vphcm@gmail.com.